

Số: 224 /BC-UBND

Hoàng Hóa, ngày 22 tháng 9 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả khắc phục hậu quả cơn bão số 10 đối với việc cung cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, trên địa bàn huyện Hoàng Hóa

Thực hiện Công văn số 429/TTN ngày 15/9/2017 của Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa về việc khắc phục hậu quả cơn bão số 10 đối với việc cung cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn. UBND huyện Hoàng Hóa báo cáo kết quả cụ thể như sau:

Huyện Hoàng Hóa là một huyện đồng bằng ven biển, với chiều dài bờ biển 12 km là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển du lịch biển cũng như các hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy hải sản. Tuy nhiên, đi cùng với những thuận lợi trên là những khó khăn mà biển tác động đến địa phương như xâm nhập mặn, sủi lở bờ biển... đặc biệt là khi vào mùa mưa bão tác động là rõ rệt nhất. Để khắc phục tối đa những thiệt hại trên, hàng năm UBND huyện thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn trong công tác phòng chống bão lụt, vệ sinh môi trường trước, trong và sau thiên tai.

UBND huyện đã ban hành Công văn số 969/UBND-TNMT ngày 19/7/2017 về việc hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường sau thiên tai, UBND các xã đã nghiêm túc chấp hành, giảm thiểu đáng kể hậu quả mà cơn bão số 10 vừa qua gây ra, cụ thể:

- Đối với các công trình cấp nước tập trung: Hiện trên địa bàn huyện Hoàng Hóa có 03 Nhà máy cấp nước sạch sinh hoạt, trong đó có 02 nhà máy đặt tại xã Hoàng Vinh: 01 nhà máy do công ty cấp nước Thanh Hóa - Chi nhánh Hoàng Hóa vận hành, 01 nhà máy đang trong quá trình hoàn thiện và 01 nhà máy đặt tại xã Hoàng Xuân đang trong quá trình hoàn thiện. Theo báo cáo của các đơn vị vận hành, quản lý các nhà máy cấp nước tập trung trên thì các hạng mục công trình cấp nước không bị ảnh hưởng gì từ cơn bão số 10 vừa qua.

- Đối với các công trình cấp nước nhỏ lẻ: Chủ yếu là các hộ chưa có nước sạch đang còn sử dụng nguồn giếng khoan. Hầu hết trên địa bàn huyện không xảy ra hiện tượng ngập úng, chỉ có 1 điểm nhỏ tại thôn Tiên Thôn 2, xã Hoàng Tiến do đang trong thời gian thi công mở rộng, nâng cấp tuyến đường từ Quốc 1A đi khu du lịch Hải Tiến nên hệ thống mương thoát nước tại khu vực bị ảnh hưởng, UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị thi công nhanh chóng sử dụng phương tiện chuyên dụng khơi thông cống rãnh, chống ngập cho khu vực trên; đồng thời hướng dẫn nhân dân sau khi nước rút xử lý nước sinh hoạt theo các bước sau:

+ *Thau, rửa giếng*: Khơi thông tất cả các vùng nước đọng xung quanh khu vực giếng, tháo bỏ nắp, nilon bịt miệng giếng và tiến hành thau rửa giếng, dùng bơm, gầu hút hết nước giếng ra ngoài;

+ *Làm trong nước giếng*: dùng phèn chua với liều lượng là 50g cho 1m³. Nếu nước giếng đục nhiều, có thể tăng lượng phèn sử dụng lên nhưng không được quá 100g phèn cho 1m³. Hòa tan phèn, cho vào nước giếng khuấy đều sau đó để yên khoảng 30 phút sẽ lắng hết cặn;

+ *Khử trùng nước giếng*: dùng Cloramin B liều lượng 10g/m³ nước hoặc Clorua vôi 13g/m³ nước;

+ Trong trường hợp không có các hóa chất như phèn, Cloramin B có thể dùng các loại lá cây có độ nhớt cao (rau đay, mùn toi...) giã nhỏ, vắt lấy nước cho vào thùng nước đã nhiễm bẩn, khuấy mạnh, gõ vào thành thùng để tăng khả năng lắng, sau đó dùng cho sinh hoạt; Nước sau xử lý phải được đun sôi mới sử dụng cho ăn, uống.

Với những hướng dẫn chỉ đạo trên, UBND huyện đã giảm thiểu tối đa tác động xấu đến môi trường, nguồn nước cấp sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn toàn huyện.

UBND huyện Hoàng Hóa báo cáo Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn tổng hợp báo cáo Trung tâm Quốc gia nước sạch và VSMT nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa./.

Nơi nhận:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng: Tài nguyên - MT, Nông nghiệp & PTNT huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Tuy